

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/ ๑๘๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง
อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งการปฏิบัติหน้าที่และส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) หรือเครือข่ายอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ. แก่ ศส.ปชต.และเครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อหลังจากผ่านการอบรมฯ ตัวแทนแต่ละอำเภอ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ บริเวณหน้าที่เลือกตั้งความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และขอให้ท่านประสานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายอื่นๆ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. แสดงตนเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังต่อประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

๒. สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและสังเกตการณ์การนับคะแนนบริเวณภายนอกที่เลือกตั้ง โดยการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ก้าวท้าวหรือยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือกตั้ง คนละไม่เกิน ๓๕๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร กาญจนสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐
โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖
<http://trang.nfe.go.th>

“เรียนดี มีความสุข”